



ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดำเนินการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ในตำแหน่งต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกระบี่ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ได้ทราบ เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการแต่งตั้งไว้ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในระยะเวลาที่เทศบาลเมืองกระบี่กำหนดไว้

๒.๓ ในกรณีที่มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตั้งลำดับที่จะแต่งตั้งหรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

/ทั้งนี้....

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อมารายงานตัวภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่
กองการศึกษา ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ หากเลยกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับการจ้างเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกระบี่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเกียรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน)
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๕	นางสาวกรรณิกา ชุมพร	๑	
๐๓	นางสาวชนกนาถ ขุนพิทักษ์	๒	บัญชีสำรอง
๐๔	นางสาวโสภา รัตน์ะ	๓	บัญชีสำรอง
๐๘	นางสาวณัฐธิดา สุทธิवाल	๔	บัญชีสำรอง
๐๙	นางสาวจันจิรา เพชรกลาย	๕	บัญชีสำรอง
๐๗	นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรเลี่ยม	๖	บัญชีสำรอง